



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองคลัง กลุ่มพัสดุ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๕๖)

ที่ กษ.๐๖๐๓/ว. ๒๕๙๐๓

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หรือจัดหาประโยชน์
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์

ด้วยกรมธนารักษ์ ได้มีหนังสือด่วนมากที่ กค ๐๓๑๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
มีข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ในประเด็นการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให้กรมธนารักษ์และหน่วยงานของรัฐที่ใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุพิจารณาสำรวจและทบทวนความจำเป็น
ของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อลดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยส่งมอบที่ดินส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือที่ดิน
ที่มีการบุกรุกคืนแก่กรมธนารักษ์ เพื่อนำไปจัดประโยชน์ให้ประชาชนตามกระบวนการและขั้นตอนของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หรือกรมธนารักษ์จัดประโยชน์ให้ประชาชนเช่า จึงขอให้พิจารณา
ส่งคืนที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้แก่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ณ ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ เพื่อนำมาสนับสนุน
การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งกรมธนารักษ์ทราบภายในวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

กรมปศุสัตว์ จึงขอให้หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ในราชการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หรือจัดหาประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยกรอกข้อมูล
ตามแบบรายงานการตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ ได้ที่ <http://gg.gg/12u39q> หรือ
คิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามรายละเอียดข้างต้นต่อไป

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

แบบรายงานการตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ

โดยกรอกข้อมูลผ่าน <http://gg.gg/12u39q>

หรือคิวอาร์โค้ด



